



เขียน ประชาคมวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พร้อมผู้สนับสนุน (รายชื่อผู้สนับสนุนจะแจ้งคราวหลังตอนใกล้ๆ วันจัดงาน เพราะตอนนี้ยังเปิดรับผู้สนับสนุนอยู่ครับ) ได้จัดโครงการ "ศิลปากร ชะอำ มิถิ-ยาลัยมาราธอน ครั้งที่ 1: 1" SILPAKORN CHA-AM MINI-HALF MARATHON" ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 นี้ โดยมีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า วิ่งสาตศิลป์: Run Fun Art 2018

เมื่อราวสักปี 2548 ตอนที่ผมเริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆ ผ่านอธิการบดี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เคยปรารภกับผมว่าอยากให้วิทยาเขตเพชรบุรี (และได้ปรารภเรื่องนี้กับผมเป็นระยะๆ เรื่อยมา) จัดโครงการวิ่งมาราธอนโดยจัดเป็นโครงการประจำปี เพราะเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องสุขภาพ อีกหนึ่งเป็นวิทยาเขตที่ใกล้กับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ หากได้มีการเชิญชวนออกไปก็จะได้รับความสนใจ ผมมีความตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ในปี 2562 เพราะคิดว่าอยากจะทำให้มีความพร้อมมากกว่านี้ แต่ก็ได้เล่าเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวุฒิ สมบูรณ์ทวี) น่าจะเป็นต้นสปีดท่ามกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี ก็โทร. มาบอกผมว่าน่าจะจัดโครงการวิ่งเพราะไปศึกษาความเป็นไปได้มาแล้ว ขณะที่ผมกำลังขับรถกลับบ้านในเย็นวันศุกร์ และขอนัดหาหรือรายละเอียดในสปีดท่าถัดไป

วิ่งสาตศิลป์ Run Fun Art 2018

วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2561
ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี



โครงการนี้ ก็เริ่มตั้งแต่วันนั้น โดยได้เปิดรับสมัครนักวิ่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 จนถึงขณะนี้ยอดผู้สมัครมากกว่า 3,000 คนแล้ว และจะปิดการรับสมัครนักวิ่งในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ครับ (รับสมัครก็ต่ออยากวิ่งด้วยกัน) เหนือกว่าที่เราคาดคิดไว้เมื่อก่อนว่าจะได้รับความนิยมขนาดนี้ อาจจะเขียนให้ทุกท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ครับ

1. เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมไปถึงประชาชนและบุคคลทั่วไป ได้ออกกำลังกาย ตามแนวนโยบาย Be Smart Be Green
3. เพื่อนำรายได้จากโครงการฯ บริจาคเพื่อการกุศลสำหรับโรงเรียนในถิ่นที่ตำบลสามพระยาในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยจัดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นกิจกรรมวิ่งมินิ-ฮาล์ฟที่มีอัตลักษณ์ทั้งในเรื่องรูปแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
5. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรและจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี



วัตถุประสงค์ข้างต้น ได้ถูกส่งถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขอรับการสนับสนุนด้วย สำหรับระยะการวิ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 2 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขันและค่าสมัคร 400 บาท) 10.5 กิโลเมตร และ 21 กิโลเมตร (มีการแข่งขัน ค่าสมัคร 450 และ 500 บาท ตามลำดับ) รายละเอียดต่างๆ สามารถติดตามหือสอบถามได้จาก <https://www.facebook.com/Silpakorn-Cha-am-Mini-Half-Marathon-375691346240216/>

ก่อนที่จะมาเป็นวิ่งสาธิตศิลป์ มีหลายๆ ชื่อที่ถูกนำเสนอ แต่มองบที่ชื่อนี้ก็เพราะว่า

- มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวิสัยทัศน์ว่า "ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสร้างสรรค์" ภายใต้ปรัชญา "ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน" นั่นคือ การบูรณาการ ศาสตร์และศิลป์ ที่เป็นจุดแข็งหลักของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม ด้วยคำพร้อมเสียงจึงใช้คำว่า วิ่งสาธิตศิลป์

- คำว่า "สาธิต" เป็นคำกริยาแปลว่า ชัดไป ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 สำหรับโดยนัยแล้ว คำว่า "สาธิตศิลป์" คือ การทุ่มเทอย่างไม่ยั้งในการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปิน

เพื่อให้ได้ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นเยี่ยมไม่ว่าจะเหนื่อยยากเพียงใด การวิ่งสาธิตศิลป์ จึงเป็นการจัดการการวิ่งมีมิ และชาลฟ์มาราธอนอย่างตั้งใจทำสุดกำลังความสามารถครับ

- งานศิลป์ เป็นงานที่สวยงาม จรรโลงจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจ แต่ก็แฝงไปด้วยความรัก ความพอใจ และความสนุก ในการสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ วิ่งสาธิตศิลป์ จึงเป็นการวิ่งที่เปี่ยมไปด้วยความรักจากการเป็นผู้ให้และความพอใจที่ได้ร่วมกันทำความดี เพราะรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียน ในพื้นที่ ต. สามพระยา อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี แล้วยังนำรายได้ดังกล่าวไปจัดสรรเป็นให้กับ นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้บริจาคในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ศิลปากร อีกด้วย

- ส่วนความสนุกสนานเบิกบานใจ ขอบกนาไว้ตรงนี้ แน่แน่นอนครับ นอกไปจากการกิจกรรมหลัก คือ การวิ่งแล้ว งานนี้ยังต้องการสาธิตความสนุก ด้วยการสาธิตความมันส์ สาธิตความฮา สาธิตความครื้นเครง ใน สไตลล์มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการเชียร์การวิ่งจากนักศึกษาในวิทยาเขตเพชรบุรี มีดนตรีวันส์ๆ ในรูปแบบ มินิคอนเสิร์ต มีผู้มกกิจกรรมให้ร่วมสนุก และมีอาหารอร่อยๆ ของจังหวัดเพชรบุรีให้เลือกรับประทานอย่างจุใจ

สำหรับเส้นทางวิ่งแสดงตามรูปด้านล่างครับ





โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง 3 คณะวิชา โดยเฉพาะท่านคณบดีทุกท่านได้ช่วยเป็น
 นายแบบและช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มดีเจิญชวนให้มาร่วมวิ่งในวันที่ 30 กันยายนนี้ และจะได้ขอความร่วมมือในเรื่อง
 อื่นๆ ตามสมควร เพื่อให้งานมีความเรียบร้อยและเป็นที่น่าประทับใจ อีกท่านที่ต้องขอบคุณอย่างมาก คือ ท่าน
 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเพชร กาชรสสุวรรณ) และทีมงานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการออกแบบเหรียญและเสื้อในการวิ่งได้อย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์ และมีความ
 โดดเด่น รวมไปถึงรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการศิลปากร งามอำ มินิ-ฮาร์ตฟมาราธอน
 ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ครับ



โอกาสนี้ ผมก็ขอเชิญชวนประชาคมวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีอีกครั้งนะครับ ก่อนที่จะหมดเขตรับ
 สมัครในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการวิ่งมินิและฮาล์ฟมาราธอนโดยมหาวิทยาลัย
 ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แล้วเจอกันครับในวันงาน วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 แล้วอย่าลืม
 ฝึกซ้อมร่างกายให้พร้อม จะได้มาร่วมวิ่งสาดศิลป์ด้วยกันครับ

ขอแสดงความนับถือ
 (รศ. ดร. ประสพชัย พสุนนท์)
 รองอธิการบดี เพชรบุรี
 16 มิถุนายน 2561

จดหมายแจ้งประชาคม มสท. เพชรบุรี 5/2561 วันที่ 16 มิถุนายน 2561